

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT  
V/v tập trung xử lý các vi phạm  
về đất đai trên đất nông nghiệp.

*Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2022*

Kính gửi: UBND xã Thái Hoà.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND xã Thái Hoà về việc rà soát việc đăng ký kinh doanh; cho thuê, cho thầu đất đối với một số doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn xã Thái Hoà.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND xã Thái Hoà, căn cứ các quy định của pháp luật đất đai; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai và môi trường trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là các vi phạm trên đất nông nghiệp theo nội dung công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các vi phạm từ hoạt động giết, tái chế bao bì gây ô nhiễm môi trường. Ngày 17/5/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo kết luận số 2528/TB-UBND về việc thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về buổi kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn thị trấn Nưa và Thái Hoà. Theo đó, chỉ đạo UBND xã Thái Hoà yêu cầu các cơ sở có vi phạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất và di dời máy móc, tháo dỡ công trình vi phạm; tổ chức kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ xử lý và chỉ đạo tháo dỡ các công trình vi phạm, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 10/6/2022 (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường). Ngày 15/6/2022, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 3032/UBND-TNMT về việc rà soát việc Đăng ký kinh doanh; cho thuê, cho thầu đất đối với một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn xã Thái Hoà và thị trấn Nưa. Theo đó, yêu cầu UBND xã Thái Hoà tổ chức rà soát việc cho thuê, cho thầu đất đối với các trường hợp nêu trên; thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thầu đất không đúng theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 20/6/2022 (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Tuy nhiên theo Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND xã Thái Hoà, UBND xã chỉ mới thực hiện rà soát mà chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện về xử lý xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường.

Do đó, yêu cầu UBND xã Thái Hoà thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, khẩn trương tổ chức thanh lý tất cả các hợp đồng cho thuê, cho thầu đất không đúng quy định theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện **trước ngày 25/7/2022** (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường). Lập hồ sơ xử lý và chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm, báo cáo kết quả

thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) **trước ngày 20/8/2022.**

Yêu cầu UBND xã Thái Hoà khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi (t/hiện);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**